

Ninh Thuận, ngày tháng 11 năm 2024

## THƯ NGỎ

**Kính gửi:** Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh

Phát huy đạo lý truyền thống “lá lành đùm lá rách”, “tương thân, tương ái” quý báu của dân tộc ta, trong những năm qua, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang luôn tích cực hưởng ứng, ủng hộ cả về vật chất lẫn tinh thần để cùng chung tay giúp đỡ các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện cải thiện nhà ở và đời sống. Đã có nhiều ngôi nhà tạm, nhà dột nát của các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ xây mới, sửa chữa và hàng trăm nghìn trường hợp khó khăn được giúp đỡ ổn định đời sống. Đảng bộ, Chính quyền và người nghèo tỉnh nhà trân trọng ghi nhận và chân thành cảm ơn những tình cảm quý báu của Quý cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã hỗ trợ địa phương trong thời gian qua.

Hiện nay toàn tỉnh còn hơn 1.600 hộ đang khó khăn về nhà ở, sống trong những căn nhà tạm bợ, xuống cấp, hư hỏng và đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Họ rất cần những tấm lòng cảm thông và nghĩa cử cao đẹp của cộng đồng chia sẻ giúp đỡ, để họ có điều kiện xây dựng, sửa chữa lại ngôi nhà giúp che mưa, che nắng, ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh còn khó khăn, ngân sách địa phương chưa bảo đảm, chủ yếu dựa vào nguồn hỗ trợ từ Trung ương nên rất khó khăn trong việc bố trí nguồn lực giúp người dân xây dựng, sửa chữa nhà ở nên rất cần sự chung tay góp sức của cộng đồng doanh nghiệp và nhà hảo tâm.

Thực hiện phong trào thi đua Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát với chủ đề “Mái ấm cho đồng bào tôi” và thực hiện chiến dịch 450 ngày đêm cao điểm Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát do Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Với phương châm: **Ai có gì góp nấy, ai có công góp công, ai có của góp của, ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít**, tỉnh Ninh Thuận rất mong được tiếp tục nhận được sự chia sẻ, ủng hộ của Quý cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh giúp địa phương có thêm nguồn lực sớm hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát do Trung ương phát động và đồng bào nghèo Ninh Thuận nhanh chóng vượt qua những khó khăn, hoàn thành mục tiêu chung của Đảng và Nhà nước đề ra.

Trân trọng !

\* Thông tin tiếp nhận hỗ trợ:  
- Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận;  
- Số tài khoản: 3751.0.9054588.00000  
Mở tại: KBNN tỉnh Ninh Thuận

CHỦ TỊCH

Trần Quốc Nam